

แผนงานสำหรับชุมชนหลากหลายภาษาและวัฒนธรรมที่มีสุขภาพดี แห่งนิวเซาท์เวลส์: 2019-2023

NSW Plan for Healthy Culturally and Linguistically Diverse Communities: 2019-2023

NSW Health ให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนทั่วไป ซึ่งรวมถึงโรงพยาบาลและศูนย์สุขภาพชุมชน

บริการ NSW Health จะใช้แผนงานนี้ในการพัฒนาแผนงานท้องถิ่นเพื่อให้มั่นใจได้ ว่าผู้คนที่มาจากวัฒนธรรมและภาษาหลากหลาย จะสามารถเข้าถึงการดูแลสุขภาพที่พวกเขาต้องการได้อย่างง่ายดาย แผนงานนี้ส่งเสริมการทำงานร่วมกันกับสมาชิกชุมชน เพื่อให้มั่นใจว่าบริการดูแลสุขภาพต่างๆตอบสนองความต้องการของพวกเขา

วิสัยทัศน์ ระบบสุขภาพที่ยุติธรรมและปลอดภัยซึ่งตระหนักถึงความต้องการและแก้ปัญหาด้านสุขภาพของผู้คนที่มาจากวัฒนธรรมและภาษาหลากหลาย	
ผลลัพธ์ที่เราต้องการจะบรรลุ	เราจะทำอย่างไร
ผลลัพธ์ที่ 1: NSW Health มียุทธวิธีพร้อมใช้ปฏิบัติในการปรับปรุงการเข้าถึงและการดูแลสุขภาพที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและภาษา	<p>บริการดูแลสุขภาพของเรา รวมถึง ความต้องการของผู้คนที่มาจากวัฒนธรรมและภาษาหลากหลาย ในการวางแผนงานบริการดูแลสุขภาพ</p> <p>บริการดูแลสุขภาพของเราสนับสนุนการประเมิน การวางแผนดูแล การให้การดูแลและการโอนการดูแล ที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้คนที่มาจากวัฒนธรรมและภาษาหลากหลาย</p> <p>บริการดูแลสุขภาพของเราติดตามและเฝ้าดูการใช้ล่ามมืออาชีพ</p>
ผลลัพธ์ที่ 2: NSW Health สนับสนุนให้ผู้คนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและภาษาให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของพวกเขา	<p>บริการดูแลสุขภาพของเรา นำผู้คนที่มาจากวัฒนธรรมและภาษาหลากหลาย เข้าร่วมเป็นประจำ เมื่อพัฒนา นำไปปฏิบัติและการวัดผลโปรแกรม โปรเจ็คและทรัพยากรต่างๆ</p> <p>บริการดูแลสุขภาพของเรา มีข้อมูลด้านสุขภาพให้ผู้คนที่ย้ายมาจากวัฒนธรรมและภาษาหลากหลาย</p> <p>บริการดูแลสุขภาพของเรา ใช้ล่ามมืออาชีพด้านการดูแลสุขภาพ และจะใช้ล่ามผ่านวิดีโอและโทรศัพท์ เพื่อเพิ่มการใช้ล่ามด้วย</p>
ผลลัพธ์ที่ 3: NSW Health เข้าใจและให้เกียรติภาษาและวัฒนธรรมของแต่ละบุคคล	<p>ผู้นำของเราส่งเสริมและปรับปรุงบริการดูแลสุขภาพ ดังนั้น พวกเขาจึงให้เกียรติและมีความเหมาะสมกับผู้คนที่มาจากภูมิหลังต่างๆกัน</p> <p>บริการดูแลสุขภาพของเรา อบรมเจ้าหน้าที่ของเรา ให้ให้เกียรติและมีความเหมาะสมกับผู้คนที่มาจากวัฒนธรรมและภาษาหลากหลาย</p> <p>บริการดูแลสุขภาพของเรา มีความมุ่งมั่นในการอุทิศตนที่จะทำงานกับผู้คนที่มาจากภูมิหลังหลากหลาย รวมถึงผู้คนที่มิใช่ผู้หลักๆด้วย</p>
ผลลัพธ์ที่ 4: NSW Health เข้าใจในความต้องการ ประสบการณ์ อັตลักษณ์ของชุมชนหลากหลายวัฒนธรรมและภาษาในรัฐนิวเซาท์เวลส์	<p>บริการดูแลสุขภาพของเรา เก็บรวบรวมข้อมูลที่ถูกต้องด้านภาษา ประเทศที่เกิดและล่าม</p> <p>บริการดูแลสุขภาพของเรา สามารถเข้าถึงข้อมูลประชากร และสุขภาพของผู้คนที่มาจากวัฒนธรรมและภาษาหลากหลาย เพื่อ:</p> <ul style="list-style-type: none"> พัฒนาความเข้าใจของเราเกี่ยวกับความต้องการของผู้บริโภค ระบุอันดับความสำคัญของปัญหาด้านสุขภาพ และกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงที่จะมีผลลัพธ์ด้านสุขภาพที่แย่กว่า ตอบสนองความต้องการของพวกเขา <p>บริการดูแลสุขภาพของเรา ทำวิจัยและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการวิจัย เพื่อความเข้าใจช่องว่างด้านการบริการ สำหรับผู้คนที่มาจากวัฒนธรรมและภาษาหลากหลาย</p>